

BÁO CÁO
Công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện công văn số 1157/BCĐ-CĐS ngày 17 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Yên Thành về việc Báo cáo tình hình chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024. UBND xã Long báo cáo công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

1. Chính quyền số:

+ Cơ sở vật chất về công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành đồng bộ, bảo đảm an toàn thông tin.

Xã có 22 cán bộ công chức, được trang bị mỗi người 1 máy tính có kết nối internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Mạng LAN của xã được đầu tư, củng cố đảm bảo đồng bộ, kết nối đến 100% máy tính và thiết bị đầu cuối (có sơ đồ kết nối trong hồ sơ minh chứng).

+ Sử dụng hiệu quả, đạt chỉ tiêu theo quy định hàng năm và giai đoạn đối với các phần mềm dùng chung của tỉnh: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Cổng dịch vụ công Quốc Gia, Chữ ký số...

Xã có sử dụng các phần mềm:

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- OFFICE: 100% người dùng sử dụng thường xuyên; Tỷ lệ văn bản đến lãnh đạo phê duyệt trên phần mềm đạt 100%; Tỷ lệ văn bản đi được ký số trên phần mềm đạt trên 98%, đạt các chỉ tiêu theo hướng dẫn số 1288/HD-STTTT của sở TT&TT.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính: Khai thác hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh triển khai đạt các chỉ tiêu theo lộ trình của tỉnh đến năm 2025. Tính đến 31/10/2023 tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt 81,78%, đạt yêu cầu theo Hướng dẫn của Sở TT&TT.

Thư điện tử công vụ: Xã có hộp thư công vụ tại địa chỉ: longthanh@yenthanh.nghean.gov.vn. Ngoài ra, còn có 15 cán bộ công chức sử dụng hộp thư công vụ để trao đổi, gửi nhận văn bản trên môi trường mạng.

Công thông tin điện tử: Cổng thông tin điện tử của xã có đầy đủ tên miền, cung cấp đầy đủ thông tin của xã và các dịch vụ công trực tuyến của xã trên môi trường mạng tại địa chỉ: <https://longthanh.yenthanh.nghean.gov.vn>.

+ Có hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phủ sóng đến 100% các thôn, hoạt động ổn định.

Xã có hệ thống truyền thanh thông minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ thông tin và Truyền thông, phủ sóng đến 11 xóm, đang hoạt động tốt đáp ứng nhu cầu nghe thông tin của nhân dân.

+ Có phòng họp trực tuyến bảo đảm các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Phòng họp trực tuyến có 1 màn hình tivi 60 in, có hệ thống loa, CPU, bàn phím, bố trí đầy đủ bàn ghế đảm bảo cho công tác tổ chức họp trực tuyến, sẵn sàng kết nối các hệ thống giao ban trực tuyến liên thông các cấp theo yêu cầu.

+ Có kênh giao tiếp trực tuyến với người dân.

Có kênh đối thoại với người dân trên cổng thông tin điện tử của xã. Ngoài ra còn sử dụng các kênh giao tiếp khác thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook... để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh kịp thời.

2. Kinh tế số:

+ 100% cơ sở, hộ kinh doanh có tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; có dán mã QR hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt.

Toàn xã có 63 hộ kinh doanh các lĩnh vực đều có tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt. 63 hộ kinh doanh có mã QR phục vụ thanh toán của người dân..

+ Ít nhất 70% người trưởng thành trong xã có tài khoản thanh toán trực tuyến, có thể thanh toán các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, học phí...

Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn xã đạt 71%. Sử dụng thanh toán các dịch vụ thiết yếu, mua hàng trên mạng, chuyển tiền trực tuyến....

+ 100% sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc trưng của xã được giới thiệu, quảng bá trên các sàn thương mại điện tử.

Xã đã có sản phẩm Lươn ướp sẵn, lươn cuộn thịt (Sản phẩm của làng nghề chế biến lươn Phan Thanh) của xã đạt tiêu chuẩn OCOP 3* được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử postmart.vn, shopee.com; cửa hàng, siêu thị, quảng bá trên trang thông tin điện tử của xã..

3. Xã hội số:

+ 100% số Xóm có các nhóm/tổ công nghệ số cộng đồng tương tác, tương trợ lẫn nhau).

Hiện đã có 11/11 xóm có các nhóm công nghệ số cộng đồng, Mỗi xóm có từ

7- 10 nhóm công nghệ số cộng đồng, cập nhật tương tác các nội dung công việc
+ Tại các Trường học, Trạm y tế: Triển khai đầy đủ, hiệu quả các phần mềm theo hướng dẫn của ngành giáo dục, y tế phục vụ quản lý, dạy học và khám, chữa bệnh (có triển khai ứng dụng các phần mềm trực tuyến như dạy học trực tuyến, khám bệnh từ xa).

Tại các trường học, trạm y tế đã sử dụng tốt các phần mềm sau: Phần mềm Misa kế toán, phần mềm VN.EDU, phần mềm quản lý văn bản ttypienthanh.vn, nptioffice.vn, phần mềm quản lý bệnh viện yte-nghean.vn, nptthis.vn.

Trên đây là báo cáo công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024 của UBND xã Long thành./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- Phòng VH TT huyện; (B/c);
- Đảng Ủy, HĐND, UBND;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Trọng Tý